



GUNKUL จับตาคว่างานใหญ่

■ โบรกฯ คงคำแนะนำ “ซื้อ” ■ ร่วมทุน ORI ลุย Solar Energy



สมบุรณ์
เอื้ออัครมาลัย

นิวส์ คอนเน็คท์ - GUNKUL มือขึ้น! จับตาสัปดาห์นี้คว่างานใหญ่จากรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้า มูลค่าราว 400-500 ล้านบาท เติม Backlog ด้านโบรกฯ ประเมินกำไรปี 64 โตแรง 60% พร้อมคำแนะนำ “ซื้อ” ล่าสุดประกาศจับมือ ORI จัดตั้งบริษัทร่วมทุนลุยโปรเจกต์ Solar Energy

ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล. เคทีบีเอสที ประเมินแนวโน้มกำไรสุทธิงวดปี 64 ของบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL จะอยู่ที่ 2,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60% จากปีก่อน จากกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งช่วงครึ่งปีหลังเป็นไฮซีซั่นของโรงไฟฟ้าพลังงานลม **อ่านต่อหน้า 2 ▶**

AMR จอง 6.90 บ. เทรต SET ‘2 ส.ค.’ ผลงานโตแกร่ง

นิวส์ คอนเน็คท์ - AMR เปิดราคา IPO ที่ 6.90 บาท จองซื้อ 21-23 ก.ค. พร้อมเทรต SET วันที่ 2 ส.ค. 64 นำเงินขยายธุรกิจ มั่นใจผลงานปี 64 เติบโตแกร่ง ปีผล 40% ของกำไร

นายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ AMR เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 150 ล้านหุ้น ราคา 6.90 บาท/หุ้น เปิดให้จองซื้อวันที่ 21-23 ก.ค. 64

โดยมีผู้ร่วมจัดจำหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชียพลัส, บล. ฟินันเซีย ไซรัส และ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) พร้อมเข้าซื้อขายในกระดาน SET วันที่ 2 ส.ค. 64 เงินที่ได้รับจากการระดมทุนจะแบ่งเป็นสัดส่วน 85% ใช้ในการพัฒนาธุรกิจด้านระบบคมนาคมขนส่งและเมืองอัจฉริยะ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ประจำในอนาคต เบื้องต้นคาดหวังให้รายได้ประจำเพิ่มสูงขึ้น 5 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 10% ของรายได้รวม ส่วนเงินที่เหลือ จะใช้เพื่อ

อ่านต่อหน้า 2 ▶

KTC วางหมากธุรกิจครึ่งหลัง กระจายยอดสินเชื่อทุกกลุ่ม

นิวส์ คอนเน็คท์ - KTC วางกลยุทธ์ธุรกิจครึ่งปีหลังเน้นกระจายการปล่อยสินเชื่อให้หลากหลายหวังลดความเสี่ยงภาวะเศรษฐกิจ พร้อมช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจปี 64

นายระพีพร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ BBL เปิดเผยว่าทิศทางธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทจะขยายขอบเขตธุรกิจสินเชื่อให้หลากหลาย **อ่านต่อหน้า 2 ▶**



พร้อมเทรต - บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน) หรือ STECH ประกาศความสำเร็จการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 203.5 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.78 บาท ระหว่างวันที่ 13-16 ก.ค. ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนจองซื้อเกินจำนวนที่จัดสรรและเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 23 ก.ค. 64 นี้

อ่านต่อหน้า 2 ▶





GUNKUL

และการส่งมอบงาน EPC ที่มากขึ้น โดยคงค้ำ
แนะนำ "ซื้อ"

แหล่งข่าวจากวงการพลังงาน เผยว่า
สัปดาห์นี้คาดว่า GUNKUL น่าจะมีข่าวดี
ขณะการประมูลงานจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ด้านไฟฟ้า โดยเป็นประเภทงานก่อสร้างสถานี
ไฟฟ้า และงานเอาสายไฟฟ้าลงดิน มูลค่างาน
ประมาณ 400-500 ล้านบาท คาดว่าจะมีการ
เซ็นสัญญาในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะให้มีงานในมือที่รอ
รับรู้อยู่ได้ (Backlog) และระดับ 1 หมื่นล้านบาท
ล่าสุด GUNKUL ได้รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อร่วมลงนามสัญญา
การร่วมทุน (Joint Venture Agreement : JVA)
สัดส่วน 50:50 กับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
จำกัด (มหาชน) หรือ ORI เพื่อเตรียมจดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ "บริษัท ออริจิ้น
กันกุล เอ็นเนอร์ยี จำกัด"

เพื่อดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน/
พลังงานสะอาดในโครงการที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะ
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เพื่อเตรียม
พัฒนาบริการด้านพลังงานหรือ Energy-as-a-Service
ต่อลูกค้าคุณภาพความเป็นอยู่ให้แก่โครงการ
ที่อยู่อาศัยในเครือออริจิ้นฯ ที่พัฒนาโครงการ
ที่อยู่อาศัยมูลค่ารวมสะสมกว่า 134,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ การร่วมทุนดังกล่าว GUNKUL
จะร่วมดำเนินกิจการด้านพลังงานแสงอาทิตย์
ใน 3 โครงการ โดยเริ่มจาก บริการผลิตและจัด
จำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือ Private
PPA (Power Purchase Agreement) ส่วนระยะ
ต่อไป จะร่วมกันศึกษาบริการพัฒนาระบบ
แลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าระหว่างกันผ่าน
แอปพลิเคชัน PARITY ภายในโครงการประเภท
หมู่บ้านจัดสรร และบริการติดตั้ง EV Charging
Station ให้ลูกค้าของออริจิ้นฯ

โดยที่ผ่านมา GUNKUL ได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายอุตสาหกรรมให้ดูแลโครงการ Private PPA มากกว่า 70 เมกะวัตต์ ●



รชเกียรติ
ศิริมงคล

KTC

และครอบคลุมทั้งเคทีซี พีเอ็ม และธุรกิจสีซึ่ง
เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจสินเชื่อบีเอ็มดี
ครบวงจร ที่เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ
เพื่อสร้างความประทับใจให้กับสมาชิก และจะดูแล
รักษาสถานสมาชิกที่มีอยู่เดิมให้ได้รับความพึงพอใจ

โดยเป้าหมายหลักในการทำธุรกิจของ
บริษัทในปี 64 คาดว่าปริมาณการใช้จ่ายผ่าน

บัตรเครดิตจะมีมูลค่า 200,000 ล้านบาท หรือ
ขยายตัวที่ 5% ซึ่งเติบโตลดลงจากประมาณ
การเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 8% ขณะที่บริษัทจะ
บริหารมูลค่ายอดลูกหนี้สินเชื่อบุคคลให้ใกล้
เคียงกับปี 63 ในส่วนของสินเชื่อมีหลักประกัน
"เคทีซี พีเอ็ม" รวมสินเชื่อจากบริษัท กรุงเทพ
ธุรกิจสีซึ่งจำกัดตั้งเป้าหมายสินเชื่อที่ 1,000 ล้านบาท
ด้านร้านค้ารับบัตรเครดิตจะเน้นช่องทางออนไลน์
ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร

สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกปี 64
บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.1%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิ
ในไตรมาส 2/64 อยู่ที่ 1,703 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
48.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน แม้รายได้
รวมจะปรับตัวลดลง แต่บริษัทยังสามารถบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายรวมให้ต่ำลง จากการลดค่าใช้จ่าย
ทางการเงินและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นลดลงไปได้

นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้หนี้สูญได้รับ
คืนอยู่ในระดับที่ดีขึ้น และรักษาอัตราส่วนสินเชื่อบีเอ็มดี
ต่อคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (NPL) อยู่ในระดับ
ที่ใกล้เคียงเดิม จึงส่งผลให้ไตรมาส 2 ที่ผ่านมามี
เคทีซีมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวม
ต่อรายได้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีกำไรก่อนผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงถึง -5% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการมีพอร์ตลูกหนี้
คุณภาพดี ทำให้ความจำเป็นในการตั้งค่าเผื่อผล
ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นลดลงน้อยลงไปด้วย ●

AMR

วิจัยและพัฒนาด้านการให้บริการและต่อยอดเทคโนโลยี รวมถึงเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

สำหรับภาพรวมผลดำเนินงานงวดปี 64 มั่นใจจะเติบโตได้
แข็งแกร่ง และมีนโยบายปันผลขั้นต่ำ 40% ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ
ซึ่งจะมีการจ่ายปันผลทุกปี

ขณะที่ผลดำเนินงานย้อนหลังรายได้ปี 62 อยู่ที่ 1,467.62 ล้านบาท
และปี 63 มีรายได้รวม 2,584.07 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่าบริษัท
สามารถสร้างการเติบโตได้ทุกปี และยังมีความแข็งแกร่งทางฐานะ
การเงินในระดับสูง. ●





KBANK จัด 3.5 พันล. “เงินกู้สู้ไปด้วยกัน”

นิวส์คอนเน็กซ์-KBANK เตรียมวงเงินสินเชื่อ 3,500 ล้านบาท เพิ่มสภาพคล่องให้ร้านอาหารรายเล็กและร้านค้ารายย่อย ให้เข้าถึงเงินทุนได้ง่าย ภายใต้โครงการพิเศษ “เงินกู้สู้ไปด้วยกัน”

นายพัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK เปิดเผยว่า ธนาคารได้ออกโครงการพิเศษ “เงินกู้สู้ไปด้วยกัน” เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ร้านอาหารและร้านค้าขนาดเล็ก โดยคิดอัตราดอกเบี้ย 3% พักชำระเงินต้น 3 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 300,000 บาท ไม่ต้องมีหลักประกัน ฟรีค่าธรรมเนียมทุกประเภท ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี เพื่อช่วยให้ร้านอาหารและร้านค้ารายย่อยมีเงินทุนในการทำธุรกิจ

นอกจากนี้ ธนาคารยังสนับสนุนให้ร้านค้าเพิ่มช่องทางการขายได้บน K+ market ในแอป



**พัชร
สมะลาภา**

K PLUS ของธนาคาร รวมถึงการทำกิจกรรมช่วยโปรโมตร้านผ่านสื่อต่างๆ ของธนาคาร และร่วมมือกับเพจออนไลน์ชื่อดัง เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายสร้างรายได้ให้แก่ร้านค้า ให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งธนาคารคาดหวังว่าจะช่วยร้านค้ารายย่อยให้เข้าถึงเงินกู้ได้ 35,000 ราย โดยเตรียมวงเงินสินเชื่อไว้ 3,500 ล้านบาท

ขณะที่ธนาคารยังขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนแก่ลูกค้าเอสเอ็มอีและลูกค้ารายย่อยที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของทางการ ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ระยะเวลา 2 เดือน โดยเริ่มการพักชำระตั้งแต่งวดการชำระหนี้เดือน ก.ค. 64 เป็นต้นไป

ภาพข่าว



ออมสิน สนับสนุนจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19

นายเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชน ซึ่งธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนสถานที่หรือจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยความร่วมมือกับสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ และโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล สำหรับบุคลากรด่านหน้ากลุ่มบริการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

แฟลช เอ็กซ์เพรส ร่วมสนับสนุน “พาณิชย์ลดราคาสินค้า”

บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด สนับสนุนโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน LOT 12 (online) ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์จัดโปรโมชั่นพิเศษ ให้กับประชาชนที่ใช้บริการส่งผลไม้ลดค่าขนส่งทันที 30% จากราคาปกติ และลดราคาค่ากล่องสำหรับกล่องผลไม้ทันที 38% หรือส่งแบบเหมาๆพร้อมบริการ Speed ในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 55 บาท เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนโดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ - 30 ก.ย. 2564

